



ประกาศคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
ลูกจ้างเงินรายได้ สำนักส่งเสริมความรู้และกิจกรรมพหุศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ

ตามที่คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างเงินรายได้ สำนักส่งเสริมความรู้และกิจกรรมพหุศาสตร์ องค์การพหุศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างสนับสนุนการดำเนินงานส่วนผลิตและพัฒนานวัตกรรม เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นวิทยากรให้ความรู้ทางวิชาการและบริการจัดการรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ฯ จำนวน 1 อัตรา โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 6 ตุลาคม ถึง 12 ตุลาคม 2563 เรียบร้อยแล้วนั้น

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครในตำแหน่งดังกล่าวแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และวิธีการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก ดังนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล
1	นายวัชระ สุวรรณโณ
2	น.ส.ศศิธร เนื่องภิรมย์
3	น.ส.ปณัสยา தாகว่าง
4	นายกิตติชนม์ บัวลม
5	นายเกียรติพันธ์ ใจคำ
6	น.ส.เสาวลักษณ์ อาทิตย์อาภา
7	น.ส.สุกัญญา คุ่มหน่อแนว
8	น.ส.นนธิชา บัวรัตน์
9	น.ส.ศิรินันท์ แซ่ลิ้ม

วิธีการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา

วัน เวลา สถานที่	รายละเอียด
วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563	ทดสอบสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารศูนย์สารนิเทศ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ (หากผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ และไม่มีสิทธิเข้ารับการทดสอบในครั้งนี้)
วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563	ประกาศผลการคัดเลือก ทางเว็บไซต์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ http://www.qsbg.org/webbgo/Database/Jobnews

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาด องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จึงขอความร่วมมือผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการที่องค์การฯ กำหนด อย่างเคร่งครัด ดังนี้


1. จะต้องเข้ารับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และทำความสะอาดมือด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือแอลกอฮอล์เจล กรณีที่ตรวจพบว่ามีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะต้องแยกไปยังจุดนั่งพักเพื่อตรวจยืนยันซ้ำอีกครั้ง หากอุณหภูมิไม่ลดลงแนะนำให้พบแพทย์ และไม่อนุญาตให้เข้าใช้บริการในองค์การสวนพฤกษศาสตร์

2. ต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า สำหรับผู้ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า จะไม่อนุญาตให้เข้าใช้บริการในองค์การสวนพฤกษศาสตร์

3. จะต้องใช้มือถือสแกน QR Code ตามแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” เพื่อเช็คอิน (Check-in) ก่อนเข้าใช้บริการในองค์การสวนพฤกษศาสตร์ และสแกนเช็คเอาท์ (Check-out) เมื่อออกจากองค์การสวนพฤกษศาสตร์ สำหรับกรณีไม่มีโทรศัพท์ที่สามารถสแกน QR Code ได้ เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้บันทึกข้อมูลลงสมุด โดยกรอก ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และเวลาในการเข้า-ออกสวนพฤกษศาสตร์ ตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563



(นางจิตาภา ระวีวรรณ)

ประธานกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างเงินรายได้

สังกัดส่วนผลิตและพัฒนานวัตกรรม สำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์